



ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมมลพิษ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นำมาใช้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖๑๐๐๐๒	นางสาวพิมณภัทร์ กรรณรัตน์ศรีมา
๒	๖๑๐๐๐๕	ว่าที่ร้อยตรีทวิศักดิ์ กลิ่นธูป
๓	๖๑๐๐๐๑	นายณัฏฐ์ฐากร บุรณกุล
๔	๖๑๐๐๐๓	นายกมลสุวรรณ ประวัฑฒณา
๕	๖๑๐๐๐๖	นางสาวณัฏฐกานต์ นนทสด

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดๆอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย และผู้ขึ้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่สอบไว้ด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาราชการ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรชัย อจลบุญ)

รองอธิบดี วิชาการราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม